

รร.สาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ Sports Day ครั้งที่ 7



เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Sports Day “กีฬาสามัคคี ครั้งที่ 7” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองมอด และมีพลานามัยสมบูรณ์ ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ตลอดจนตระหนักถึงความสามัคคีของหมู่คณะ การนำทักษะทางด้านกีฬามาใช้และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎ กติกา ตลอดจนให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันกีฬา คือ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา โดยการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะสีทั้งสิ้น 5 คณะสีคือ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีชมพู และสีเขียว มีการแข่งขันกีฬากีฬา และกีฬาทั้งหมด 16 ชนิด ได้แก่ เบสบอล บาสเกตบอล กระโดดเชือกสามัคคี ฟุตบอล โยนโบว์ลิ่ง วิ่งทรงตรง วิ่งผลัดทางตรง วิ่งข้ามรั้ว วิ่งเก็บลูกบอลตกไข่ ฮูลาฮูปสามัคคี กินวิบาก ตีวงล้อ ชีมน้ำส้มเมือง ซักเยื่อ และวิ่งเปรี้ยว ทั้งนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดและสามารถรับชมย้อนหลังได้ ผ่าน Facebook Fanpage : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





มร.สพ. ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (หมูอินเตอร์) เพื่อการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี



เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคุณณรงค์ ธรรมจารี ประธานบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด (หมูอินเตอร์ฯ) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัทเอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ (เทียบโอน) ในปีการศึกษา 2568 ที่จะเข้ารับการศึกษานในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 20 ทุน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล จำนวน 5 ทุน ต่อไป



มร.สพ. ร่วมนำเสนอผลการวิจัย โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อ.อุษา โบลด์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และนายบัณฑิต โบลด์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการวิจัย โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน คุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ห้อง Auditorium, Pegasus ชั้น 6 True Digital Park กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน ถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางคุณลักษณะวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง โดย ดร.วิภากรัตน์ ตีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “วช. กับบทบาทการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้าน soft skill ในการพัฒนาประเทศ” ดร.นรินทร์ อีสโร และ ทีม SEAL นำเสนอผลสำเร็จการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม “วิศวกรสังคมสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์อนาคต” และ ดร.เอกราช ตีนาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หัวหน้าโครงการฯ ร่วมนำเสนอผลการวิจัยและและเปิดตัวเว็บไซต์การประเมินคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้





คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาของนักศึกษา ตามประกาศการรับรอง บริณูญาทางการศึกษาของคุรุสภา (ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี รวมถึงชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ในการนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดย ผศ.ดร.ปณตนนท์ เตียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์นิเทศก์สังกัดคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน



คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมสำหรับครูผู้สอนและศิษย์เก่า โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2567 รศ.ดร.อัมเรศ เนตาสีทธิ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสำหรับครูผู้สอนและศิษย์เก่า โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดลำพูน ผ่านการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างห้องเรียนแห่งความสุขในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาเชิงบวก การส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล และการส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการจัดการเรียนรู้สู่การคิดเชิงระบบ โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดลำพูน จำนวน 20 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน





คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลพ. รับมอบทุนการศึกษา โครงการ "ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล" จากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่



เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 อาจารย์ปิยธรรม เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประกอบด้วยคุณจินตนา นันทหทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณสินีนาฏ แก้วเพชร และคุณทิพย์อารณ์ ประภัสสร Nurse Educator โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และตัวแทนคุณประดิษฐ์ ทิฆมกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ในการมอบทุนการศึกษา โครงการ "ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล" ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 45 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทุนการศึกษาโครงการ "ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล" เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้มอบทุนให้นักศึกษา จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย 1) มูลนิธิเวชดุสิตฯ มอบทุนการศึกษา จำนวน 280,000 บาท ให้กับนางสาววรรณพร ผลแขวง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2) คุณประดิษฐ์ ทิฆมกุล มอบทุนการศึกษา จำนวน 70,000 บาท ให้กับนายพิษณุ สุทธิภูมิาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



คณะวิทยาการจัดการ มร.ลพ. ร่วมจัดงาน "PK RUN เดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ ฮอมฮักเพื่อชุมชนคนโหล่งลี้ 2024"

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2567 อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะทำงาน จัดกิจกรรม PK RUN เดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ ฮอมฮักเพื่อชุมชนคนโหล่งลี้ 2024 ร่วมกับชุมชนบ้านปางคำ ณ บริเวณถนนหน้าวัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดและนายประเชิด สมองดี นายอำเภอลี้ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกิจกรรมการออกธำเนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่บ้านปางคำ หมู่ที่ 9 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยภาคีองค์กร เป็นถนนคนเดินวันอาทิตย์ ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผักสวนครัว ของตำบลลี้ และตำบลใกล้เคียง รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงทางวัฒนธรรม ตามโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจชุมชน





มร.ลป. จัดประชุมนักวิจัย โครงการการสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง ปี 2567



เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมนักวิจัยโครงการ การสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารมรย์ อาคารโอฬาร โรงแรมโอฬาร รีสอร์ท มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ คุณบุญญัส อ่องพะ ที่ปรึกษาจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 29 คนเข้าร่วม

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งการประชุมนี้เป็นกิจกรรมการ Update ระบบข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนงานในปี 2568 พร้อมทั้งได้มีการนำเสนอผลการเข้าร่วมประชุมการยกระดับและประสิทธิภาพระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่ และการเติมเต็มและยกระดับขีดความสามารถการขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม (Poverty Platform Academy) ครั้งที่ 1 โดยตัวแทนนักวิจัยที่ได้เข้าร่วมได้มีการถ่ายทอดให้ทีมนักวิจัยเพื่อนำไปปรับใช้และวางแผนในการทำงาน อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของทีมนักวิจัย ได้แก่ ทีมบริหารงานกลาง ทีมข้อมูลการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง โครงการย่อยที่ 1 การขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยแนวทางจักรวาลใหม่ พื้นที่จังหวัดลำปาง และโครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรพื้นถิ่นสู่การบริการแพทย์แผนไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพื้นที่ อำเภอเถิน และ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุมกับทีมสื่อจาก บพท. ในการพัฒนาสื่อสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการวิจัย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ตลอดจนการวางแผนเข้าร่วมนำเสนอแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการช่วยเหลือคนยากจนบนฐานข้อมูล (Decision Support System : DSS) ร่วมกับศูนย์อำนาจการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จังหวัดลำปาง ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 24 ธันวาคม 2567 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่

นักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่ มร.ลป. ลงพื้นที่ขยายองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารโครงการ การสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง ปี 2567 เปิดเผยว่า นักจัดการกระบวนการพัฒนาในพื้นที่ (Area Development Manager : ADM) ภายใต้โครงการ การสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน ปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย นางสาวมนต์รินทร์ เรืองจิตต์ (ADM อำเภอแม่เมาะ) นางสาววิภารัตน์ บุญเต็ม (ADM อำเภอห้างฉัตร) นางสาวสุธานี นันทตา นายราชันย์ พองวาริน นายมีฆวน เวียงนาค นายประดิษฐ์ นันทตา และนางกัญญา นันทตา (ADM อำเภองาว) ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านแม่พั่ว ตำบลบ้านหาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เรื่อง “การเพาะเห็ดฟางระหว่างแปลงไม่สร้างรายได้” ให้แก่ชุมชน การจัดการกิจกรรมมีการสนับสนุนก่อนซื้อเห็ดฟางแจกจ่ายแก่ชุมชน เป็นจำนวน 300 ก้อน ซึ่งชุมชนให้ความสนใจและขอจัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดฟางในชุมชนอีก 1 กลุ่ม นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) ในการจัดการผลผลิตที่เกิดจากป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย





สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มร.ลพ. จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2567 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มร.ลพ. จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีที่ 3 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 3 มีทักษะการพูดและการสื่อสารที่ดี สามารถพูดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญยกร คงคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยผา พร้อมด้วย นายชัยชนะ สุระวัง ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน เพิ่มเสริมทักษะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในระหว่างการฝึกอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการพูดที่เหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมสะท้อนคิด เพื่อให้ นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในองค์กรการศึกษา เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของการสื่อสารในองค์กร รวมถึงเกิดทักษะการสื่อสารเพื่อการนำเสนอและสร้างความน่าเชื่อถือ การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน



ภพน. มร.ลพ. ร่วมประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบ แบบครอบคลุมและยั่งยืน

นางสาวชุติมา ฤกษ์ชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวรติมา บุตรชานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นางสาวชนนิกานต์ อมริไม่มงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และนางสาวสุพรรณษา รัชยาว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ แบบครอบคลุมและยั่งยืน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมคุ้มกุคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิรวรรณ พัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บรรณรักษ์ป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่จากการสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองประธานโครงการฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต เลขานุการโครงการฯ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (สบช.) และ อ.ชิตชนก สิทธิธรรตศักดิ์ กรรมการโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนา “พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ คืออะไร?” นายวิรัชกร เหมะนัค นิตกรรองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Q & A กฎหมายควบคุมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า เรื่องใกล้ตัว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม Check For Startup Smoke Free U. “ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่” โดยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน





มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2567



เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายฤกษ์ฤทธิ์ พิณิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโอฬารธรรม ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรงแรมโรจน์รัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดประชุมในครั้งนี้ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และพิจารณาการอนุรักษ์งานศิลปกรรมวัดบ้านก่อ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ



มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2567

นางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสิบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าวเพื่อเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำปาง และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2568 โดยกำหนดการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็น 10 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 5 มกราคม 2568





ชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ มร.สป. จัดกิจกรรมให้ความรู้พืชมเส่น้ำกลั่นดอกไม้ ภายใต้โครงการสุชาดา ตามแนวคิด "นวัตกรรมเพื่อสังคม สู่อการพัฒนาร่างอย่างยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ เปิดเผยว่า นางสาวชนนิกันดา ออมไผ่มงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมพร้อมสมาชิกชมรม จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดทำพืชมเส่น้ำกลั่นดอกไม้ ภายใต้โครงการสุชาดา ตามแนวคิด "นวัตกรรมเพื่อสังคม สู่อการพัฒนาร่างอย่างยั่งยืน" เป็นโครงการต่อยอดจากการประกวดในโครงการกรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2567 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำดอกไม้จากการสักการะบูชามาสรางมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรวณต์ อินลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร การจัดทำพืชมเส่น้ำ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนแกนนำ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนประตู่มา ชุมชนพระแก้ว - หัวข่วง ชุมชนช่างแต้ม และสามเณรโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดทำพืชมเส่น้ำในครั้งนี้ ได้มีการจัดจำหน่ายราคาชุดละ 29 บาท รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง พร้อมทั้งได้มีการขยายองค์ความรู้ให้ชุมชนได้สร้างเป็นอาชีพต่อไป



ทีมวิจัยโครงการการสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง ปี 2567 จัดประชุมร่วมกับทีมสื่อกลาง บพท.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ผศ.ดร.สุภาวดี ยาศี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารโครงการ การสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง ปี 2567 พร้อมด้วยทีมนักวิจัยฯ และนางสาวศรศร เครื่องันตา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมเวทีทบทวนสรุปผลบทเรียนการทำงานสื่อสารเชิงพื้นที่ กับการขับเคลื่อนทางการขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ศิษฐ์ พลพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมสื่อสาร - ทีมกลาง บพท. พร้อมด้วย ผศ.ดร.โอฬาร อ่องหะ ที่ปรึกษาจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สื่อมวลชนส่วนกลางเข้าร่วม

การประชุมในวันนี้ เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาสื่อโครงการแก่นักฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมในการสื่อสาร และสร้างพลังของเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยการกำหนดจุดร่วมและการหาโอกาสที่เหมาะสมกับการออกแบบการขับเคลื่อนงานสื่อสารที่สัมพันธ์โครงการกับบริบทพื้นที่ รวมถึงเนื้อหาและกระบวนการสื่อสารที่จะมีพลังในการสร้างการสื่อสาร รวมไปถึงสร้างการรับรู้ของเครือข่ายในพื้นที่มากที่สุด ตลอดจนร่วมกันวางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์งานวิจัยดังกล่าวต่อไป





ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกวดคลิปสั้น

หัวข้อ | คนรุ่นใหม่ สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ชิงเงินรางวัลรวม 9,000 บาท

เกณฑ์การพิจารณา

- เนื้อหาตรงประเด็น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
- ตรงประเด็น การร่วมหมวกนิรภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- เทคนิคการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และองค์ประกอบการถ่ายทำ (มุมกล้อง ความคมชัดของภาพ ความคมชัดของเสียง)
- ความยาวในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที

รางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ส่งผลงานได้ที่
E-Mail : Bnutthacha1997@gmail.com

*ปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 6 มกราคม 2568
*ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 7 มกราคม 2568 ทาง FACEBOOK แฟนเพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การตัดสินขอคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

โครงการ : วัคซีนสื่อของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 100% ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2568 รอบที่ 2

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ถึง **12 มกราคม 2568**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา 086 - 4215760 ในวันและเวลาทำการ

SCAN ME

WWW.LPRU.AC.TH

Industrial Technology Faculty

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRUCHANNEL

ขอเชิญ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงาน

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร LPRU และงานสวัสดิปีใหม่ 2568

3 มกราคม 2568

เวลา 15.00 น. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร ณ สนามฟุตบอลลูกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เวลา 18.00 น. งานสวัสดิปีใหม่ ประจำปี 2568 ณ หอประชุมจันทน์พินา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บุคลากรท่านใดไม่สะดวกในวันดังกล่าว ยังสามารถรับรางวัลใหญ่ ภายในงานได้ เพียงส่งคำสวัสดีในรายการมายังแฟนเพจเฟซบุ๊ก ภายในวันที่ 3 มกราคม 2568 ก่อนเวลา 12.00 น.

การแต่งกาย : สวมเสื้อกีฬาตามสีของสโมสร สีเขียว - แดง ในการร่วมกิจกรรม

ไม่รับของขวัญและของกำนัล ในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่น ๆ

No Gift Policy

งดรับ จดให้ของขวัญ

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สุนทรภักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRUCHANNEL

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูล การใช้รถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ **10 มกราคม 2568**

SCAN ME

สแกนเพื่อทำแบบสอบถาม

ตอบครบทุกข้อ สู้รางวัลพิเศษ 34 รางวัล

เงินสมทบทานหมูกระทะ มูลค่า 200.- จำนวน 15 รางวัล

หมวกกันน็อก จำนวน 19 รางวัล

GIFT VOUCHER รับทุนการศึกษา 500 บาท

* ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้หากพบว่ามีข้อผิดพลาดใดๆ ในเรื่องมหาวิทยาลัย โปรดติดต่อมหาวิทยาลัย โทร. 054-237399 หรือส่งข้อความถึงทีมประชาสัมพันธ์ (ทางอีเมลของมหาวิทยาลัยเป็นต้นไป)

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

สวมหมวกนิรภัย 100%

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH

สำนักคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ เครือข่าย OTOP ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์

LPRU วันพุธที่ 22 มกราคม 2568 | เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมโกลด์ไรต์ ชั้น 1 อาคารโกลด์ไรต์ริชม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- การสร้างแบรนด์และการตลาด
- พัฒนากฎหมายและควบคู่กับเลข
- เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนกับตลาดท้องถิ่นและตลาดต่างประเทศ

หากสนใจได้เรียนรู้กระบวนการนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

คุณจารุณี หงษ์วิเศษ ปรึกษาหารือ OTOP จังหวัดลำปาง ประธานเครือข่าย OTOP ภาคเหนือ และรองประธาน OTOP ประเทศไทย

อาจารย์ ดร.ธิดาพัฒน์ ไชจิว ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับเพียง 100 ท่าน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ จนถึง **21 มกราคม 2568**

SCAN ME

สอบถามเพิ่มเติม ผศ. อัญชิตา รุ่งแสง 081-0313277

ผู้ประกอบการ OTOP 15 รายที่ชุมชน หรือกลุ่มอาชีพสมัครได้ตั้งแต่วันที่ จนถึง 21 มกราคม 2568

ขยายเวลารับสมัคร

ทุนการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2567

ทุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง สำหรับการศึกษา

- จำนวน 5 ทุน (จำนวนเงินทุนจำนวนหนึ่งสำหรับการศึกษา)
- จำนวน 25 ทุน
- ทุนละ 5,000 บาท

คุณสมบัติ

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (สละ 67)
- ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
- มีความประพฤติดีในการศึกษาเล่าเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในการมีชื่อเสียง มีจริยธรรม

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ - 15 มกราคม 2568
ในวัน เวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)

ส่งใบสมัครได้ที่
ห้องแผนกแนะแนว กองพัฒนามหาวิทยาลัย หรือโดยรษณีย์
โทร. 054-237399 ต่อ 4102 (เฟสบุ๊ค)
FB : งานแนะแนว ม.ราชภัฏลำปาง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์